

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Tuy Phước, ngày tháng 5 năm 2023

V/v tăng cường thực hiện
các giải pháp giảm nghèo,
an sinh xã hội năm 2023

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Trên cơ sở Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 13/12/2022 của Huyện ủy Tuy Phước; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND huyện Tuy Phước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện về việc ban hành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2023; Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ban hành giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2023 và thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 98/TB-UBND ngày 04/4/2023.

Theo đó, để triển khai thực hiện các giải pháp góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT tỉnh giao cho huyện trong năm 2023, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Nghiêm túc triển khai các giải pháp, chủ động, tích cực tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ do đơn vị, địa phương phụ trách năm 2023 theo Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện, đặc biệt các chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT tỉnh giao cho huyện trong năm 2023; trong đó, quan tâm, tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp đã UBND huyện đề ra tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21/3/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề trên địa bàn huyện năm 2023 và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 08/5/2023 về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Tuy Phước đến năm 2025.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Phòng Lao động - TB&XH huyện

- Trên cơ sở thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, chủ trì phối hợp với ngành, đơn vị, hội đoàn thể liên quan và UBND các xã, thị trấn rà soát, xác định rõ nguyên nhân, các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo:

+ Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo neo đơn, không có lao động: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát hoàn cảnh cụ thể từng hộ gia đình, đề nghị Mặt trận, các hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn vận động, nhận đỡ đầu, trợ giúp thường xuyên; đồng thời, thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội phù hợp; tuyên truyền, vận động vào các cơ sở trợ giúp xã hội để được chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định đối với các trường hợp neo đơn có nhu cầu.

+ Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động nhưng thiếu việc làm, đông người ăn theo (nhiều người phụ thuộc), có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn, đang nuôi con nhỏ đi học,...

Tiếp tục rà soát, đánh giá tình trạng thiếu việc làm, độ tuổi, trình độ lao động, ...tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tổ chức các Phiên giao dịch việc làm lưu động, các buổi tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm tại các xã, thị trấn nhằm kết nối cung - cầu lao động và xuất khẩu lao động. Đồng thời, phối hợp Ngân hàng CSXH triển khai công tác cho vay tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo thu nhập, tạo công việc ổn định.

Riêng đối với những gia đình có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn; đang nuôi con nhỏ đi học: Phối hợp các ngành liên quan, Mặt trận, các hội đoàn thể và các địa phương, triển khai các chính sách an sinh xã hội phù hợp, như trợ giúp xã hội, tham gia các lớp đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với vay vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế phù hợp,...

+ Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo không có kiến thức sản xuất, không có kỹ năng lao động: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát kỹ số lượng người trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động, khả năng phát triển sản xuất theo từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương, phối hợp các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh, huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức các lớp đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với việc hỗ trợ, tham gia các mô hình sinh kế phù hợp.

+ Đối với hộ cận nghèo thiếu hụt về BHYT: Theo dõi, tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát những người không có khả năng tham gia (*loại bỏ các đối tượng hưởng trùng*), tổ chức tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, đảm bảo 100% người cận nghèo tham gia BHYT.

+ Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở: Tổ chức rà soát, kiểm tra, xét chọn, giới thiệu các đơn vị tài trợ và đề nghị Ủy ban MTTQVN, Hội Chữ thập đỏ, các hội đoàn thể các cấp xem xét hỗ trợ.

+ Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin: Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, UBND các xã, thị trấn khảo sát, rà soát nhu cầu thực tế của từng hộ để kịp thời hỗ trợ từ các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đúng quy định; đồng thời phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách, đặc biệt các chính sách mới.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhất là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Phân đầu tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghề đạt 62%. Phân đầu tạo việc làm cho 3.500 lao động; đào tạo nghề cho người lao động nông thôn 500 lao động. Tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện giảm 1,72% năm (*trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%*).

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan: Tổ chức thí điểm, làm mẫu xây dựng những mô hình đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo như nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức liên kết giữa các hộ. Lưu ý những mô hình mang lại giá trị kinh tế cao, ít rủi ro hoặc trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày phù hợp với thổ nhưỡng của từng địa phương. Trước khi hỗ trợ con giống cho các hộ phải tổ chức đào tạo nghề cho người lao động.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người có công cách mạng và đối tượng xã hội; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quan tâm giúp đỡ kịp thời trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng yếu thế gặp khó khăn. Định kỳ, đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho UBND huyện và Sở Lao động - TB&XH theo quy định.

2.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

- Chủ trì, trực tiếp quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 (Dự án 3) Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH xây dựng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp với từng vùng, địa bàn và có hiệu quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập huấn, hướng dẫn xây dựng, quản lý dự án mẫu cung cấp cho các xã, thị trấn trong thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (*có liên quan các chiều thiếu hụt và các nguyên nhân nghèo*).

- Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề. Phối hợp hướng

dẫn, thực hiện các chính sách, dự án về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, phát triển ngành nghề truyền thống trên địa bàn huyện.

- Theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện dự án, mô hình và báo cáo cơ quan quản lý Chương trình (*Phòng Lao động - TB&XH*) để tổng hợp chung báo cáo UBND huyện.

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Chủ trì, tham mưu UBND huyện phân bổ nguồn lực và bố trí nguồn vốn ngân sách theo phân cấp thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đạt kết quả; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí đúng quy định; phối hợp kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề trên địa bàn huyện.

2.4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện

Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện các hoạt động giảm nghèo về thông tin; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề. Tổ chức đa dạng nhiều loại hình tuyên truyền, phù hợp với từng loại đối tượng; kịp thời đưa tin, phóng sự tuyên truyền các mô hình hay, cách thực hiện giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hiệu quả để nhân rộng.

2.5. Phòng Y tế và Trung tâm y tế huyện

- Tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện Tiểu Dự án 2 (Dự án 3) về cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác chuyên đổi số trong ngành y tế, nhất là triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa và khám chữa bệnh bằng sớ sức khỏe điện tử ở tất cả các tuyến.

2.6. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

- Chủ trì, phối hợp với các hội đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát những hộ nghèo, hộ cận nghèo không có vốn sản xuất kinh doanh và hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh để thực hiện cho vay tín dụng ưu đãi theo quy định.

- Tăng cường tham mưu UBND huyện, HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo để góp phần giải quyết một số tiêu chí: Cho vay giải quyết việc làm; cho vay học

sinh, sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; cho vay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; cho vay nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn,...

- Huy động, quản lý vốn và thực hiện cho vay đúng quy định, đúng đối tượng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện cho người vay nhanh gọn, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay; thường xuyên giám sát việc sử dụng vốn vay, chống thất thoát, phát sinh nợ xấu, đảm bảo vốn vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

2.7. Bảo hiểm xã hội huyện

- Thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội trong việc triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn và hội đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp tới mọi tầng lớp Nhân dân để nắm và hiểu được chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Hàng tháng, quý chủ động báo cáo, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH, tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

- Tăng cường kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

2.8. Các phòng, ban, ngành có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể các nội dung công việc có liên quan đến công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT gắn với các chính sách, chương trình và kế hoạch phát triển của đơn vị nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện năm 2023.

2.9. UBND các xã, thị trấn

- Trên cơ sở các Kế hoạch của huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT phù hợp, hiệu quả, chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; lồng ghép; bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nhằm đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tăng cường chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đảm bảo thực hiện đạt và

vượt chỉ tiêu huyện giao cho địa phương về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2023. Đặc biệt, UBND các xã, thị trấn phải thực hiện nêu gương đối với người đứng đầu, đảng viên trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT (*người thân trong gia đình*); huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện BHXH tự nguyện cho cán bộ thôn/khu phố. Phối hợp với BHXH huyện, Tổ chức dịch vụ Thu chủ yếu là Bưu điện huyện chú trọng công tác tổ chức hội nghị tuyên truyền thường xuyên, tập trung vào nhóm đối tượng tiềm năng có thu nhập ổn định như hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, người lao động có mã số thuế làm việc khoán công, chưa đủ điều kiện tham gia BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp, Công ty TNHH.... để vận động tham gia BHXH tự nguyện.

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chính sách, dự án thuộc Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và an sinh xã hội trên địa bàn.

- Định kỳ, đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Phòng Lao động -TB&XH để tổng hợp chung báo cáo UBND huyện.

2.10. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Văn bản này và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo UBND huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Mặt trận, hội đoàn thể huyện;
- PCVP-1, CVVP (K5);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân